

**PHÁT ĐỘNG ĐỢT CAO ĐIỂM...**

*(Tiếp theo trang 1)*

các ban, bộ, ngành trung ương và các doanh nghiệp. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn

quân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”, bước đầu đạt được kết quả rất quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn thể nhân dân, Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn

vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người nước ngoài đang làm việc, sinh sống ở Việt Nam nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành Y tế và của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, các tổ chức, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay góp sức ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại dịch Covid-19 đã và

đang đe dọa tới sức khỏe, an toàn của nhân dân, làm cho xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng. Đặc biệt, những người dân nghèo, nhiều gia đình đã mất việc làm và thu nhập bấp bênh. Chủ tịch nước rất cảm động, biết ơn và tin tưởng về sức mạnh của con người Việt Nam; các cán bộ, bác sĩ cùng đội ngũ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta đang ngày đêm bám sát những địa phương, địa bàn có dịch. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, kiểu bào ta ở nước ngoài... tham gia đóng góp ủng hộ để nước ta sớm chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch nước đề nghị các cấp,

các ngành, kiểu bào, nhân dân ta không được lơ là, chủ quan; nâng cao ý thức phòng, chống dịch. Mỗi người dân luôn đề cao ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, không được chủ quan và quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc” để sớm dập dịch Covid-19. Tại lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận số kinh phí đăng ký ủng hộ hơn 620 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Tại điểm cầu Thái Bình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 500 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Bình ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19.

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

gồm thành phố Thái Bình và 7 huyện. Trên cơ sở các tài liệu, số liệu và niên giám thống kê từ năm 2010 đến năm 2019 do các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp và khảo sát toàn bộ các địa bàn trong tỉnh, khảo sát sâu các địa bàn quan trọng, tiềm năng dự kiến trở thành các trọng điểm phát triển của tỉnh, liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh Thái Bình đã phân tích, nhận diện một số vấn đề chính của tỉnh với các yếu tố như: tầng trưởng; cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân; các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hạ

tầng đô thị, khoa học công nghệ, môi trường đầu tư, kinh doanh, nguồn lực đầu tư... Xuất phát từ các khảo sát và đánh giá đó, liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh Thái Bình đề xuất các định hướng ưu tiên phát triển nhằm tăng cường mối liên kết vùng, phát triển đô thị nông thôn, phát triển không gian kinh tế và phát triển một số lĩnh vực khác như: khoa học công nghệ, lao động và nguồn nhân lực, y tế và giáo dục, định hướng quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất, phát triển bền vững, an ninh và quốc phòng.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, có tính định hướng dẫn dắt trong thực hiện nhiệm vụ đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng, có tính định hướng dẫn dắt trong thực hiện nhiệm vụ đến năm 2050. Chính vì thế, việc xây dựng quy hoạch bảo đảm chất lượng, đáp ứng được yêu cầu phát triển, phù hợp với tình hình mới là việc làm hết sức quan trọng. Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo xác định đúng mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác lập quy hoạch

tỉnh; trên cơ sở đó triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác các nhiệm vụ được phân công thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ liên danh tư vấn. Sở Kế hoạch và Đầu tư đón đốc các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đối với liên danh tư vấn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các công việc, có phương pháp làm việc phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn chỉnh báo cáo đầu

kỳ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cần lưu ý bổ sung một số nội dung về các đề xuất định hướng ưu tiên phát triển của tỉnh như: phương án phát triển mạng lưới cấp điện và truyền tải điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phương án phát triển mạng lưới viễn thông; phương án phát triển khu xử lý chất thải; phương án bảo vệ môi trường, khai thác, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai; phương án phát triển hệ thống thủy lợi và kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai theo các khu chức năng và theo loại đất để đầu tư xây dựng hành chính huyện, thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Số thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa tham gia xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 763.079 (chiếm 74,71%). Năm nay, việc chấm thi vẫn do hội đồng chấm thi tại địa phương chủ trì. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong điều kiện có dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng các phương án

và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên cốt cán của các tỉnh, thành phố nhằm chủ động trong việc tổ chức kỳ thi năm nay. Theo đó, đối với các thí sinh là F0, cũng như các trường hợp ốm đau nên các em không tham dự kỳ thi và được xét đặc cách theo quy định. Đối với các thí sinh diện F1, sẽ được bố trí điểm thi riêng, nếu điểm thi cách xa khu cách ly và phải di chuyển bằng ô tô thì các địa phương cần có biện pháp để tránh lây nhiễm chéo. Đối với thí sinh diện F2, phương án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra

là bố trí phòng thi hoặc điểm thi riêng. Trong tình huống bất khả kháng khi các địa phương có nhiều thí sinh trong diện F1, F2, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc việc tổ chức đợt thi thứ 2, cần xử vào kinh nghiệm đã làm năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt, sự ứng phó kịp thời và nỗ lực của các địa phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động giáo dục và đào tạo, từ đó hoàn thành kế hoạch năm học trong điều kiện dịch bệnh. Về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn

nhấn cần thống nhất tinh thần không lơ là, chủ quan nhưng cũng không lo lắng, cực đoan bảo đảm mục tiêu kép đó là kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, công bằng, khách quan, chất lượng, đồng thời bảo đảm an toàn cao nhất cho lực lượng tổ chức thi, thí sinh và các đối tượng có liên quan. Nhân hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến một số vấn đề của ngành Giáo dục, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT và việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, đặc biệt là các điều kiện cần thiết để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

**TẬP HUẤN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

người sử dụng lao động, ban quản lý kỹ túc xá, người làm công tác y tế tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trong công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn công tác vệ sinh khử khuẩn tại nơi làm việc, ký túc xá; cách xử trí trường hợp ho, sốt, khó thở tại nơi làm việc và việc phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động nhiễm Covid-19.

Cũng tại hội nghị, đại diện tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đã chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp khi có đồng bệnh nhân nhiễm Covid-19.

**32 tỉnh, thành phố xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò**

Sáng ngày 27/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thủ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Đồng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 25/5, dịch bệnh VDNC đã xảy ra tại 2.306 xã của 32 tỉnh, thành phố với tổng số 60.176 con gia súc mắc bệnh và 9.539 con gia súc chết và tiêu hủy. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan diện rộng trong thời gian tới rất cao do thời tiết thay đổi, tạo thuận lợi cho các vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển; một số địa phương

chưa triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin VDNC thấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình dịch bệnh VDNC tại Thái Bình. Theo đó, bệnh VDNC xuất hiện tại Thái Bình từ ngày 27/2/2021, sau đó lan nhanh ra 53 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố; tổng số trâu, bò ốm là 410 con, số con chết là 50 con. Bám sát chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng và xử lý dịch ở cơ sở, không để lây lan ra diện rộng. Thái Bình cũng đã cấp

kinh phí mua 34.300 liều vắc-xin VDNC hỗ trợ người chăn nuôi tiêm phòng cho toàn bộ đàn trâu, bò trong diện tiêm. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành tiêm phòng, không có trường hợp trâu, bò phân ứng sau tiêm. Với việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cùng với việc sớm hỗ trợ vắc-xin tiêm phòng, đến nay dịch bệnh VDNC đã được khống chế, 52/53 ổ dịch đã qua 21 ngày không phát sinh thêm trâu, bò ốm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng và xử lý dịch ở cơ sở; phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát thực hiện các biện pháp chuyên môn phòng, chống dịch. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND

tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn công tác xử lý dịch bệnh VDNC như: chỉnh sửa Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, trong đó bổ sung bệnh VDNC vào danh mục bắt buộc phải công bố dịch bệnh; hướng dẫn rõ quy trình tiêm vắc-xin VDNC.

Ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch VDNC tại Thái Bình, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y. Trong đó cần có kế hoạch và bố trí kinh phí

để tổ chức tiêm phòng, chống dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh; hướng dẫn chủ chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch. Giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò; kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp. Tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC; tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở. Cục Thú y tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và hướng dẫn sử dụng vắc-xin để tiêm phòng khẩn cấp phòng, chống dịch; nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm dịch tễ, đặc điểm vi rút, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin phòng bệnh VDNC trong nước.

**LƯU NGÂN**



**Hỏi đáp về Luật Bảo vệ môi trường**

*(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8218 ra ngày 17/5/2021)*

**Câu 8. Đề nghị cho biết việc phục hồi môi trường sau sự cố môi trường được quy định như thế nào?**

Trả lời: Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: Chủ dự án đầu tư, cơ sở gây ra sự cố môi trường phải thực hiện phục hồi môi trường sau sự cố môi trường trong phạm vi cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố môi trường có trách nhiệm kiểm tra, giám

sát hoạt động phục hồi môi trường.

Việc phục hồi môi trường sau sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia được thực hiện như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp huyện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết

thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp tỉnh; trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh phải phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường, xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp quốc gia; trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố môi trường, Ủy ban nhân dân cấp

**Câu 9. Đề nghị cho biết cơ quan, tổ chức, cá nhân nào phải chỉ trả kinh phí ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường?**

Trả lời: Điều 128 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về tài chính cho ứng phó sự cố môi trường như sau:

- Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm chi trả kịp thời, toàn bộ các chi phí tổ chức ứng phó sự cố môi trường,

*(còn nữa)*

**LÊ THÚY**  
*(Sở Tư pháp)*

**LỜI CẢM Ạ**

**Về tang lễ đồng chí Roãn Khắc Phú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy**

Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà; Chi ủy, Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân tổ dân phố số 4, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Chi bộ thôn Văn Đài xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà; họ hàng nội, ngoại tộc, các gia đình thông gia, liên gia, anh em bạn bè thân hữu gần xa, bà con khối phố đã đến phúng viếng, chia buồn và dự lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Roãn Khắc Phú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ.

**BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH**

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị và người dân địa phương chấp hành nghiêm các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Là một trong những cửa ngõ quan trọng ra vào tỉnh, vùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao, Vũ Thư cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự đồng thuận và đoàn kết của nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch. Duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã, các tổ tự quản, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện, thông báo các trường hợp người từ địa bàn khác vào địa phương để cơ quan chức năng có biện pháp xử lý theo các quy trình đã được hướng dẫn. Vũ Thư tiếp tục xây dựng và chuẩn bị tốt các phương án, sẵn sàng phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn ứng phó với các tình huống dịch có thể phát sinh trên địa bàn.

**THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...**

*(Tiếp theo trang 1)*

từ ngày 4/5, toàn tỉnh đã rà soát được 5.061 trường hợp, trong đó 4.138 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh và tỉnh khác) từ ngày 5/5 đến nay là 2.374 trường hợp, trong đó 262 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19, 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 11 trường hợp nghi nhiễm. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 82 trường hợp.

Trong ngày, 245 trường hợp người nguy cơ liên quan tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cách ly tại khu cách ly của Trường Đại học Thái Bình đã được ban giao về địa phương để quản lý, giám sát sức khỏe theo quy định. Tổng số người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 432 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 2.014 mẫu, trong đó 15 mẫu của bệnh nhân nhiễm Covid-19 (10 mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 5 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 3 mẫu không xác định kết quả); 145 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 1.854 mẫu của các trường hợp nguy cơ, sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

**THÔNG BÁO**

Ngày 19/5/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3092/TCĐBVN-TC cho phép Công ty Cổ phần Tasco (Nhà đầu tư), Công ty TNHH MTV Tasco 6 (Doanh nghiệp dự án) được tổ chức thu phí tại trạm thu phí Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng từ 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư bù song tuyến tránh thị trấn Đông Hưng.

Công ty TNHH MTV TASCO 6 xin thông báo về việc đưa Trạm thu phí Đông Hưng vào hoạt động như sau:

- Thời gian bắt đầu thu: 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021.
- Vị trí trạm thu phí: Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng.
- Công nghệ thu phí: Thu phí điện tử tự động không dừng.
- Mức thu, mức miễn giảm và đối tượng được miễn, giảm: Được niêm yết công khai tại khu vực trạm thu phí và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tasco).

**CÔNG TY TNHH MTV TASCO 6**

**THÔNG BÁO thành lập văn phòng công chứng**

- Văn phòng công chứng Phùng Kiên, tỉnh Thái Bình có địa chỉ tại số 40, đường 14/10, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải, tỉnh Thái Bình.

- Công chứng viên hành nghề tại Văn phòng:

- + Phùng Văn Kiên, Quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên số 1740/QĐ- BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp;
- + Phạm Thị Lan, Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 2478/QĐ-BTP ngày 04/12/2017 của Bộ Tư pháp.

- Giấy đăng ký hoạt động số 23/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 24/5/2021.

Nơi đăng ký hoạt động: Tỉnh Thái Bình.  
Ngày bắt đầu hoạt động: 31/5/2021.